

Đời Sống Đấng Christ

Đám Cưới Tại Ca-na

Giăng 2:1-12

Câu Gốc
Thiếu Nhi

“Môn đồ bèn tin Ngài.” Giăng 1:11

Câu Gốc
Nhi Đồng

“Áy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhứt, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đồ bèn tin Ngài.” Giăng 2:11

Câu Chuyện
Kinh Thánh

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Có bao giờ các em đi dự một đám cưới? Các em không có đi một mình phải không? Các em đi với ai? Có thể các em đi với cha mẹ và anh chị em? Có thể đi với một người bạn?

Chúa Giê-xu cũng đi dự đám cưới nữa. Câu chuyện ngày hôm nay, trong sách Giăng đoạn 2, chúng ta đọc về một đám cưới tại Ga-li-lê. Ga-li-lê là vùng mà Chúa Giê-xu tìm gặp Phi-líp. Đó cũng là quê hương của Anh-rê và Phi-e-rơ. Đám cưới này ở trong làng hay thành phố Ca-na. Ma-ri, mẹ Chúa Giê-xu đi dự đám cưới và Chúa Giê-xu cũng như môn đồ Ngài đều được mời.

Khi Chúa Giê-xu, mẹ Ngài cùng các môn đồ tham dự tiệc cưới, đám cưới hết rượu. Khi Ma-ri mẹ Chúa Giê-xu cho Ngài biết điều đó, Ngài nói một câu hơi lạ. Ngài nói, “Giờ của Ta chưa đến” nghĩa là “chưa đến lúc.” Không phải Chúa Giê-xu vô lễ khi nói câu này. Chúa Giê-xu muốn nói với mẹ, và những người chung quanh Ngài biết là không phải Ngài làm việc gì do cảm thấy thích hay là người khác nghĩ Ngài cần phải làm. Chúa Giê-xu chỉ làm những gì Đức Chúa Trời muốn Ngài làm vì Đức Chúa Trời sai Ngài đến. Làm sao chúng ta biết Chúa Giê-xu biết ý muốn của Đức Chúa Trời? Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giê-xu cầu nguyện rất nhiều! Và cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Cho nên, Chúa Giê-xu biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho mình vì Ngài nói chuyện với Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu quan tâm đến những người đang đám cưới và muốn họ được tất cả những gì họ cần. Họ dùng những chậu đá (hay thau nước) vì họ không có bồn rửa chén hay vòi nước trong nhà như chúng ta hôm nay. Để dùng cho đám cưới, họ có sáu chậu đá lớn và mỗi chậu chứa khoảng hai mươi đến ba mươi ga-lông. Có vẻ nhiều lắm phải không? Đúng vậy, nhiều lắm! Đồ

Mục Đích
Bài Học

Giới thiệu Chúa Giê-xu có thể làm phép lạ.
Vì có những phép lạ đã được bày tỏ chúng ta nên tin nhận Chúa Giê-xu.

nước vào nửa bồn tắm mất khoảng 30 ga-lông nước. Cho nên mỗi chậu đá chứa khoảng một bồn tắm nước! Họ dùng những chậu đá này để rửa tay. Chúa Giê-xu bảo những người hầu bần đồ đầy nước vào trong các chậu đá cho đến đầy miệng. Lạ lùng thay, Chúa Giê-xu biến nó thành rượu! Chúa Giê-xu bảo người bồi bàn đem đến cho người quản tiệc là người chịu trách nhiệm. Người quản tiệc ngạc nhiên vì rượu này còn ngon hơn rượu đã dùng cách lạ lùng!

Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là phép lạ đầu tiên Chúa Giê-xu đã làm. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết vì Chúa Giê-xu làm phép lạ này, Ngài chứng tỏ Ngài vĩ đại và quyền năng như thế nào, Ngài là Con Đức Chúa Trời. Bởi vì phép lạ này mà các môn đồ tin Ngài. Anh-rê, Phi-e-rơ, Phi-líp, Na-tha-na-ên tin cậy Ngài đủ để theo Ngài, nhưng bây giờ họ tin; họ đặt đức tin vào Ngài.

Có thể em đi nhà thờ suốt cuộc đời hay là em mới nghe về Chúa Giê-xu là ai. Có thể em được dạy và biết nhiều về những câu chuyện trong Kinh Thánh hay đây chỉ là câu chuyện Kinh thánh đầu tiên em nghe. Dù thế nào, chỉ biết về Chúa Giê-xu thì chưa đủ. Cũng giống như điều tốt của các môn đệ Chúa Giê-xu là đi theo Ngài, đó là điều tốt nếu các em đi nhà thờ, học về Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh. Nhưng điều tốt hơn nữa là tin nhận Ngài, tin cậy đời sống mình nơi Ngài. Các em có tin rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời? Các em có tin rằng Chúa Giê-xu đến để chết thế cho các em và tôi? Các em có muốn theo Ngài, vâng lời Ngài và nói về Ngài cho người khác? Thế thì chúng ta hãy cùng nói chuyện...

Trò Chơi Câu Gốc

Làm vài bộ thẻ ghi nhớ có những phần của câu gốc, từ nhiều chữ đến chỉ có 1 chữ cho mỗi thẻ. Bắt đầu từ những thẻ có nhiều chữ, treo một sợi dây lên tường. Ghim những thẻ ghi nhớ câu gốc không theo thứ tự với những kim cúc. Giúp các em sắp lại theo đúng thứ tự. Khi đã sắp xong, chuyển qua những thẻ có ít chữ hơn.

Câu Nguyện

Dùng thì giờ này cầu nguyện cảm tạ Chúa cho cơ hội nói chuyện với Ngài.

Tóm Lược

Phát nước trái cây từ bình ra, chỉ định vài em để phụ giúp. Nói về phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-xu và tiếp tục xem các em có biết tin nhận Chúa Giê-xu.

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới

Bài 7

Chúa Giê-xu Dọn Sạch Đền Thờ

Giăng 2:13-25

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Chúa Giê-xu trong đám cưới

Có bao giờ các em đi dự đám cưới? Các em thấy có những gì ở đó? (chờ các em trả lời và chia sẻ những gì các em thấy. Nếu cần, nhắc các em những thứ như bánh, quần áo đẹp, bông hoa...)

Trong bài học Kinh Thánh ngày hôm nay, chúng ta đọc được câu chuyện Chúa Giê-xu ở tại một đám cưới. Ở đám cưới này Ngài gặp mẹ và các bạn Ngài. Ngài cũng gặp cô dâu và chú rể. Ngài thấy những người hầu bàn và sáu chén đá lớn! Các em có bao giờ thấy bình hay chậu bằng đá ở đám cưới chưa? Các em biết gì không? Tôi đã đi nhiều đám cưới nhưng chưa bao giờ thấy bình lớn bằng đá cả! Ngài thấy bao nhiêu cái chậu đá? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6!

Những chậu này thật lớn! Thật ra, mỗi chậu có thể chứa nhiều nước hơn nước chúng ta dùng để tắm! Mỗi chậu có thể chứa ba chục ga-lông nước để dùng để cho người ta rửa tay. Các em thấy đó, trong thời Chúa lớn lên, họ không có bồn rửa chén và nước vào đến nhà như chúng ta hôm nay.

Khi Chúa Giê-xu ở tại đám cưới, họ hết rượu để uống. Khi Chúa Giê-xu biết được, Ngài làm một việc kỳ diệu. Chúa Giê-xu biến nước trong sáu chậu đá này thành rượu. Bây giờ thì những người trong tiệc cưới có rượu để uống! Chúa Giê-xu biết họ cần điều gì và cung cấp cho họ.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa Giê-xu vì đã hoá nước thành rượu.

Cảm ơn Chúa Giê-xu vì đã cho con những điều cần thiết, như áo quần, giày dép, thực phẩm.

Sinh Hoạt

- Cung cấp giấy màu và trò chơi sắp chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Trên một bản đồ tổng quát miền đất thánh, cho các em tìm các địa danh:
 - Giê-ru-sa-lem (quê quán người đến hỏi thăm Giăng, 1:19)
 - Bết-tha-ny (nơi Giăng bị chặt vắn, 1:28)
 - Sông Giô-đanh (nơi Giăng làm báp têm, 1:28)
 - Ga-li-lê (nơi Chúa Giê-xu đi sau khi gặp Anh-rê, 1:43)
 - Bết-sa-đai (làng của Phi-líp, Anh-rê, và Phi-e-rơ, 1:44)
 - Ca-na ở Ga-li-lê (nơi có đám cưới, 2:1)
 - Ca-bê-na-um (nơi Chúa Giê-xu ở với mẹ Ngài, an hem, và các môn đồ, 2:12)

Khi các em đã tìm thấy các thành phố, cho các em nối kết hành trình của Chúa Giê-xu.

******Bạn có thể chơi trò chơi này dùng để ôn lại bài những tuần trước. Nhưng hãy dành bài Ca-na và Ca-bê-na-um sau bài học.

- Trên giấy thủ công, vẽ hình cái chậu. Cho các em cắt hình đám cưới trong sách báo và trang trí theo ý thích của các em.
- Chơi trò chơi “đèn xanh, đèn đỏ.” Giải thích cho các em biết sự quan trọng khi nghe tiếng đèn xanh hay đèn đỏ được kêu lên. Quan trọng hơn nữa là việc nói chuyện với Chúa và vâng theo những gì Ngài dạy bảo.
- Các em gái thích trang trí hình cái lọ trên giấy cứng. Cho các em sợi dây, ru băng, nút, v.v. Nếu có thể được gắn cái móc phía sau để cho các em đeo.